



สำนักงานศาลยุติธรรมให้บริการล่ามแปลภาษาผ่านระบบการประชุมทางจอภาพ

สำนักการต่างประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรมได้จัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกยุติธรรมอิเล็กทรอนิกส์ (E-Justice Conference Center) ณ อาคารศาลอาญา ชั้น 6 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการแปลภาษาผ่านระบบการประชุมทางจอภาพ (ระบบ Video Conference) เพื่อให้การดำเนินกระบวนการพิจารณาของศาลนั้นเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม โดยระบบการประชุมทางจอภาพของศูนย์อำนวยความสะดวกยุติธรรมอิเล็กทรอนิกส์จะสามารถช่วยล่ามแปลภาษาต่อหน้าศาล โดยไม่จำเป็นต้องปรากฏตัวในห้องพิจารณาคดี ทำให้สามารถลดปัญหาการขาดแคลนล่าม โดยเฉพาะในกรณีที่ล่ามไม่สามารถเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ที่ศาลได้ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พักของล่าม หน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมที่ประสงค์จะใช้ล่ามผ่านระบบการประชุมทางจอภาพ สามารถส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ล่ามถึงสำนักการต่างประเทศก่อนการนัดพิจารณาคดี โดยระบุข้อความให้ปรากฏในทำนองว่า หากล่ามไม่สามารถเดินทางไปแปลภาษาที่ศาลได้ตามปกติก็ขอให้ล่ามแปลภาษาผ่านระบบการประชุมทางจอภาพ ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่กลุ่มงานล่ามและการแปล สำนักการต่างประเทศ โทร. 0 2541 2862, 0 2512 8475 ในวันและเวลาทำการ

ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสำเร็จ 22 คดี รวมทุนทรัพย์ 1,096,937,815 บาท

นายลาชิต ไชยอนงค์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งกรุงเทพใต้ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 ศูนย์ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทประจำศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ได้ดำเนินการไกล่เกลี่ยคดีของกลุ่มบริษัทที่พีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีข้อพิพาทอันสืบเนื่องมาจากความขัดแย้งเกี่ยวกับการลงทุนและการบริหารงานของกลุ่มบริษัทที่ต่างฝ่ายต่างเป็นโจทก์ จำเลย ผู้ร้องและผู้คัดค้าน ซึ่งคดีทั้งหมดค้างพิจารณาอยู่ที่ศาลแพ่งกรุงเทพใต้เป็นจำนวนมาก โดยบางคดีมีการยื่นฟ้องคดีตั้งแต่ปี 2551 ผลการไกล่เกลี่ยปรากฏว่าคู่ความทุกฝ่ายสามารถบรรลุข้อตกลงกันได้ และได้ยื่นคำร้องขอถอนฟ้องคดีซึ่งกันและกัน จำนวน 21 คดี และทำสัญญาประนีประนอมยอมความในคดีที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกาอีก 1 คดี รวมทั้งสิ้น 22 คดี รวมทั้งสิ้น 22 คดี รวมทุนทรัพย์ทั้งหมดที่ไกล่เกลี่ยสำเร็จ จำนวน 1,096,937,815 บาท

ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ “คุยกันนอกศาล”

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ “คุยกันนอกศาล” ออกอากาศทางสถานีวิทยุรัฐสภา F.M. 87.5 MHz ทุกวันเสาร์ ระหว่างเวลา 20.00 – 21.00 น. สำหรับวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2559 เป็นการนำเสนอเรื่อง “ศูนย์ประนีประนอมศาลอาญา” โดยนายสุวิชา สุขเกษมทัย ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญา